

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ &  
THƯƠNG MẠI DIC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 512 -2012/CV-DIC-Intraco

V/v: Giải trình Báo cáo tài chính soát xét  
giữa niên độ 2012

TP HCM, ngày 09 tháng 09 năm 2012

<b>SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN</b> TP. HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số: 31620 <i>Kính gửi:</i>
	Giờ: Ngày 13 tháng 9 năm 12

**- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (DIC-Intraco, Mã chứng khoán: DIC) xin trả lời công văn số 1605/2012/SGDHCM-NY ngày 05/09/2012 như sau:

Trong Báo cáo kết quả công tác soát xét giải trình ý kiến lưu ý của Công ty Kiểm toán AASCN về “Khoản đầu tư vào công ty liên kết – Công ty Cổ phần Xi Măng Hữu Nghị 2 (thuyết minh số V.8) được hợp nhất trên cơ sở Báo cáo tài chính của công ty này chưa được kiểm toán. Công ty Cổ phần Xi Măng Hữu Nghị 2 đang trong quá trình đầu tư xây dựng, tuy nhiên tiến độ triển khai các hạng mục chậm so với kế hoạch”.

Công ty Cổ phần Xi Măng Hữu Nghị 2 được thành lập để thực hiện dự án xây dựng và quản lý điều hành nhà máy xi măng Hữu Nghị với công suất dự kiến là 1.000.000 tấn/năm. Trong đó, Công ty Đầu tư và Thương mại DIC góp 49% vốn điều lệ. Theo phương án tài chính thì vốn điều lệ chỉ chiếm 30% vốn đầu tư, còn lại là vốn vay dài hạn của ngân hàng. Tuy nhiên những năm gần đây lãi suất cho vay của ngân hàng là quá cao cho nên chúng tôi phải xem xét lại cơ cấu vốn đầu tư. Mặt khác nền kinh tế nói chung và ngành xi măng nói riêng đang trong giai đoạn khó khăn ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ xi măng. Từ những lý do trên chúng tôi không thực sự nỗ lực thực hiện dự án như kế hoạch ban đầu.

Về báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xi Măng Hữu Nghị 2 chưa được kiểm toán theo báo cáo của Ban giám đốc công ty này là do Công ty đang trong quá trình đầu tư xây dựng chưa có nhiều nghiệp vụ phát sinh nên chưa có yêu cầu kiểm toán độc lập. Tuy nhiên, nếu vì lý do nêu trên làm ảnh hưởng đến ý kiến của kiểm toán viên của Công ty Đầu tư và Thương mại DIC thì DIC sẽ yêu cầu công ty này thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2012.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

- N. trên
- Lưu: vp

**Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC**

**Tổng Giám đốc**



**NGUYỄN ĐỨC HẢI**



**Xác nhận của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính  
Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)**

**Nguyễn Minh Tiến**  
**Phó Giám đốc**